



แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนฯ 12 ปี 60-64)	ประเทศไทย 4.0	การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ยุทธศาสตร์จัดสรร ปี 60	แผนบูรณาการ 25 แผนงาน	ยุทธศาสตร์กระทรวง
<ol style="list-style-type: none"> 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Framing) เป็นการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) 2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ไปสู่ High Value Services 4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 2. ยุติความหิวโหย บรรลุ ความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ และ ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 3. สร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดี และส่งเสริมสวัสดิภาพ สำหรับทุกคนในทุกวัย 4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต 5. บรรลุความเสมอภาค ระหว่างเพศและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของผู้หญิงและ เด็กหญิงทุกคน 6. สร้างหลักประกันใหม่ให้คน และมีการบริหารจัดการน้ำ และการสุขาภิบาลอย่าง ยั่งยืนสำหรับทุกคน 7. สร้างหลักประกันให้ทุกคน เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ยอมเยาะ เชื่อถือได้ และยั่งยืน 8. ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่ ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลดี ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า สำหรับทุกคน 9. สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี ีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ ส่งเสริม นวัตกรรม 10. ลดความไม่เสมอภาค ภายในและระหว่างประเทศ 11. ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน ของมนุษย์มีความ ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิทัศน์ และ ยั่งยืน 12. สร้างหลักประกันใหม่ รูปแบบการบริโภคและ ผลิตที่ยั่งยืน 13. ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ 14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก มหาสมุทร ทะเลและ ทรัพยากร ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน 15. ปกป้อง พื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่าง ยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการ กระจายสภาพเป็น ทะเลทราย หยุดยั้ง การเสื่อมโทรมของ ดินและเพิ่ม ฝสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียดาวา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสามานย 2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. แผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 5. แผนงานบูรณาการพัฒนาลู่ทางการศึกษา 6. แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เขตเศรษฐกิจพิเศษ 8. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 9. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ธุรกิจดิจิทัล 10. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 11. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 12. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 13. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 14. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพและชุมชนเข้มแข็ง 15. แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทำกิน 16. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 17. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 18. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 19. แผนงานบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 20. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 21. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22. แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 23. แผนงานบูรณาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ 24. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ 2. บริการเป็นเลิศ 3. บุคลากรเป็นเลิศ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 6			ยุทธศาสตร์ที่ 3	ยุทธศาสตร์ที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 21	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ค่านิยมองค์กร

Core Value



(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
“INTERNATIONAL STANDARD HOSPITAL”

พันธกิจ

1. สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. ให้การรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมมิติสุขภาพแบบองค์รวม
3. พัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เป็นแหล่งฝึกฝนและเรียนรู้แก่องค์กร สถาบันต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเป็นเลิศ (Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย 1) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์	<ul style="list-style-type: none"> - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ - มารดาและทารกหลังคลอด ได้รับการดูแลหลังคลอด ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์ - หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับทันตสุขศึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงคุณภาพ - หญิงครรภ์ได้รับการรักษาทางทันตกรรม 	<p>> 60</p> <p>> 60</p> <p>>65</p> <p>80</p> <p>70</p>	<p>แผนงานพัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย</p> <p>กลุ่มหญิงตั้งครรภ์</p> <p>1.โครงการพัฒนาศักยภาพ ANCและส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่ดีของหญิงตั้งครรภ์อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562</p>	←			→	2,226,920	
		2) กลุ่มเด็ก 0-5 ปี โดยมุ่งเน้น <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็ก 0-5 ปี อย่างมีคุณภาพด้านพัฒนาการ, โภชนาการและกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะขาดธาตุเหล็ก - ส่งเสริมบทบาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการประเมินพัฒนาการ และโภชนาการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย - เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัย - เด็ก 9,18,30,42 และ60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า 	<p>>85</p> <p>>80</p> <p>>20</p>	<p>กลุ่มวัย 0 -5 ปี</p> <p>2. โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปีอย่างมีคุณภาพ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองประเมินพัฒนาการเด็กและการส่งต่อพบแพทย์ 	←			→	357,300	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย (ต่อ) 2) กลุ่มเด็ก 0-5 ปี โดยมุ่งเน้น - พัฒนาศักยภาพระบบการดูแลเด็ก 0-5 ปี อย่างมีคุณภาพ 1) พัฒนาการ,โภชนาการ 2) กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะขาดธาตุเหล็ก 3) ส่งเสริมบทบาทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการประเมินพัฒนาการ และโภชนาการ	- เด็ก 9-12 เดือน ที่ได้รับการเจาะ Hct และผลมีผลต่ำกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ - เด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ - เด็กอายุ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR - เด็ก 0-5 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน - เด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม - เด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย - เด็ก 0-3 ปี ได้รับการตรวจช่องปากและผู้ดูแลได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟันให้เด็ก - เด็กอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันน้ำนมผุ - เด็กอายุ 0-3 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช - ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณภาพ - การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน	<30 >90 >95 >55 <5 <10 >70 <55 >50 >60 >30	3. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพเด็ก 0-5 ปีอย่างมีคุณภาพ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - ค้นหาคัดกรอง - เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะขาดธาตุเหล็ก - ให้ยาเสริมธาตุเหล็ก - ให้วัคซีน					1,997,640	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ		
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ	
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย (ต่อ) 3) วัยเรียน 6-14 ปี	- เด็กนักเรียนได้รับการประเมินแก้ไขภาวะโภชนาการ	100	กลุ่มงานวัยเรียน 6-14 ปี 4.โครงการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการเด็กวัยเรียน 2562	←————→					424,335	
			- เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	ไม่เกิน10								
			- เด็กนักเรียนมีส่วนสูงระดับและรูปร่างสมส่วน	68								
			- โรงเรียน 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการหนุนน้อย บ้านแพ้ววัยใสโตไปไม่อ้วน	100								
			- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน MMR	>95								
- เด็กนักเรียนชั้น ป.5 ได้รับวัคซีน HPV	>95											
- เด็กนักเรียน ป.1-ม.3 ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	70	5.โครงการส่งเสริมสุขภาพและบริการเด็กวัยเรียนอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562								1,396,050		
- เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสายตาและการได้ยิน	100											
- เด็ก ป.1 ที่มีปัญหาสายตาและการได้ยินได้รับการช่วยเหลือแก้ไข	100											
- เด็กนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับวัคซีน dt	>95											
- นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นจิตอาสา	100	6.โครงการจิตอาสาวัยใสร่วมใจสร้างสุขในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี 2562	←————→								113,350	
- เยาวชนจิตอาสามีความรู้เรื่องการดูแลตนเองด้านสุขบัญญัติ 10 ประการ	100											
- เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ (LD, MR, ADHD, Autistic) เข้าถึงบริการ	60	7.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ อารมณ์และพฤติกรรมเด็กวัยเรียน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562	←————→								115,040	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	5) วัยทำงาน (ต่อ) โดยมุ่งเน้น - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมร่วมกับ รพสต. และภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น 1) โรคเบาหวาน 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง 4) โรคมะเร็งลำไส้ (ต่อ)	- ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 40 - ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 50 - ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการคัดกรอง CKD 60 - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา 60 - ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 60		- จัดตั้ง CVD คลินิกใน รพสต. - จัดบริการแพทย์ใกล้ใจ						
			- สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่ 1-2 รวมกัน 70 - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1-2 รวมกัน 70 - สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ระยะที่ 1-2 รวมกัน 70	10.โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 โดยมุ่งเน้น มะเร็งลำไส้ - ค้นหา คัดกรอง เฝ้ารวังประชากรที่มีความเสี่ยง เพื่อหาจาก pre - CA เพื่อส่งต่อพบแพทย์ - เฝ้ารวังติดตาม	←	→	2,261,750				

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ		
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ	
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	<p>1.1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย (ต่อ)</p> <p>6) วัยสูงอายุ โดยมุ่งเน้น</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีคุณภาพ <p>1) การคัดกรองค้นหาปัญหาสุขภาพ</p> <p>2) การจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดูแลและดูแลแบบครบวงจร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพ ตามเกณฑ์ - ร้อยละของ Health Ageing เพิ่มขึ้นหรือคงที่จากปี 2561 	>60	<p>11.โครงการส่งเสริมดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ , ผู้พิการและธนาคารเวลาอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรอง ค้นหาปัญหาสุขภาพเชิงรุก - อบรม ฟื้นฟูความรู้ให้กับผู้ดูแล 	←				→	1,258,100	
			<ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์ 1) ลดอัตราการติดเตียง - โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบพื้นที่ตำบลเกษตรพัฒนาตำบลยกกระบัตรและตำบลโรงเข้ 	>50	<p>12.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอำเภอบ้านแพ้ว ปี2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมกิจกรรม - ตรวจสอบสุขภาพ - ประเมินชมรมดีเด่น - มหกรรมส่งเสริมสุขภาพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ 	←				→	1,301,200	
					<p>13.โครงการจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาหลักห้า อำเภอบ้านแพ้ว ปี2562</p>	←				→	1,010,300	
			<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเหมาะสม 	100	<p>14.โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง การดูแลแผลและสายสวนปัสสาวะในชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562</p>	←				→	37,800	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.1 พัฒนาสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามกลุ่มวัย (ต่อ) 7) กลุ่มต่างดาว	<ul style="list-style-type: none"> - อาสาสมัครสาธารณสุขต่างดาวเพิ่มขึ้น - หญิงตั้งครรภ์ต่างดาวที่ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12 สัปดาห์ - หญิงตั้งครรภ์ต่างดาวที่ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ - เด็กต่างดาวที่เกิด 1ตุลาคม 2558 ได้รับวัคซีนทุกประเภทตามเกณฑ์ - ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ต่างดาวที่อยู่กินกับสามีเข้าถึงบริการคุมกำเนิดทุกประเภทเข้าถึงบริการคุมกำเนิดทุกประเภท 	30 คน 40 40 90 35	<p>กลุ่มงานต่างดาว</p> <p>15.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดาวในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อำเภอบ้านแพ้ว ปี2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างดาวรายใหม่ - เพิ่มความครอบคลุมการให้บริการดูแลก่อนคลอดและเยี่ยมหลังคลอด - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่อ 2 ภาษา 	←————→				49,100	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพ.สต.และภาคส่วนต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น 1) โรคไข้เลือดออก	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มนักเรียนลดลง เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี ในกลุ่มอายุ 6 - 14 ปี - อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี - อัตราตายด้วยโรคไข้เลือดออก - แขนงนำนักเรียนที่ผ่านการอบรมผู้พิชิตไข้เลือดออกมีความรู้ผ่านเกณฑ์ - ผู้ป่วยทุกรายมีการมีสอบสวนควบคุมโรคทันเวลาประสิทธิภาพภายใน 2 ชม. - ตำบลสามารถควบคุมโรคได้ภายใน 2 ชม. - ค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 6 ร. 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราป่วย/แสน ปชก ไม่เกิน 334.34 ไม่เกิน 114.95 อัตราป่วย/แสน ปชก. ไม่เกิน 0.11 80 100 70 CI=0 HI ≤10 	กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค 16.โครงการรณรงค์หยุดยั้งโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 <ul style="list-style-type: none"> - ฝ้าระวังโรคล่วงหน้าก่อนเกิดโรค - รณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวเรื่องอันตรายจากโรคไข้เลือดออกโดยบูรณาการหน่วยงานราชการในพื้นที่ทุกภาคส่วนร่วมกับผู้นำชุมชนชุมชน คณะกรรมการฝ้าระวังโรคของหมู่บ้านและทีม SRRT ตามมาตรการ 5 ป. 1 ข.และ มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ช่วงเดือน (พ.ค.) ของทุกปี - อบรมสร้างแกนนำนักเรียนผู้พิชิตโรคไข้เลือดออก ช่วงอายุ 6-14 ปี โรงเรียนพร้อมสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยแกนนำที่ผ่านการอบรม ในโรงเรียนและบ้านทุกวันศุกร์ - พันหมอกควัน - ควบคุมโรคขณะเกิดโรคและหลังเกิดโรค - ตั้งทีมควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรณีวันหยุด - ปฏิบัติการกรณีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ - จัดตั้งทีมประเมินสำรวจลูกน้ำยุงลาย 	←—————→				2,651,700	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม กับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) โดยมุ่งเน้น 2) โรคฉี่หนู - เพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ติดตามดูแลผู้ป่วยฉี่หนู	<ul style="list-style-type: none"> - ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับถ่ายภาพรังสีทรวงอก - อัตราความสำเร็จการรักษาฉี่หนูรายใหม่และกลับเป็นซ้ำ - ผู้ป่วยที่มีประวัติการรักษาฉี่หนูมาก่อน มีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาฉี่หนู - เด็กอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งอยู่ร่วมกับผู้ป่วยฉี่หนูได้รับยารักษาการติดเชื้อฉี่หนู ระยะแฝงตามแนวทางการรักษาฉี่หนูในเด็กของประเทศไทย - ผู้ป่วยฉี่หนูมีอัตราการตายลดลง - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนู 	80 85 >60 >60 <=5 80	17.โครงการค้นหาและควบคุมโรคฉี่หนู อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 <ul style="list-style-type: none"> - ค้นหาผู้ป่วยฉี่หนูในประชากรกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก - คัดกรองผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปใน อ.บ้านแพ้วด้วยแบบคัดกรองเบื้องต้น (Verbal Screen) - คัดกรองผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ด้วยแบบคัดกรองเบื้องต้น (Verbal Screen) - คัดกรองแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ใน อ.บ้านแพ้ว ด้วยแบบคัดกรองเบื้องต้น (Verbal Screen) - การกำกับการกินยาในผู้ป่วยฉี่หนูที่ขึ้นทะเบียนรักษา - อบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องโรคฉี่หนูให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข - วางแผนในการดูแลผู้ป่วยโรคฉี่หนูโดยสหสาขาวิชาชีพ 	←—————→				1,588,800	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) โดยมุ่งเน้น 3) เด็กจมน้ำ	- อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ (อายุต่ำกว่า 15 ปี) - ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ - ครูและบุคลากรผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ	ไม่เกิน5 ต่อแสน ปชก. เด็ก0-15 ปี 80 80	18. โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเด็กจมน้ำ - อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	←————→				88,260	
		4) อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน	- ทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกระดับได้รับการอบรมฟื้นฟู/พัฒนาศักยภาพตามที่กำหนดกำหนด - มีการนำเสนอสถานการณ์โรคระบาดวิทยาอย่างน้อย10 ครั้งต่อปี - อำเภอมีการมีการซ้อมแผนรับการะบาดของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำปีละ 1 ครั้ง	100 80 100	19. โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน อำเภอบ้านแพ้ว ปี2562 - อบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม SRRT ระดับอำเภอในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค - ประชุม War Room ทีม SRRT - เตรียมความพร้อมซ้อมรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ - สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคต่างๆ	←————→				266,600	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) 5) โรคมือ เท้า ปาก	- อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก 0-5 ปี - ครูผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาลมีความรู้ ผ่านเกณฑ์ศพด./ รร.อนุบาลควบคุมโรคได้	ลดลงกว่าปี 2561 80	20.โครงการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - ฝ้าระวังโรคล่วงหน้าก่อนเกิดโรค - การควบคุมขณะการเกิดโรค - การฝ้าระวังหลังการเกิดโรค - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน	←————→				114,000	
		6) อนามัยสิ่งแวดล้อม - จัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ	- หน่วยบริการสาธารณสุข 19 แห่งผ่านการประเมินเรื่องขยะติดเชื้อในหน่วยบริการสาธารณสุข	100	21.โครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะ ถึงขยะ 4 ภาษา - ประเมินและสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุในการจัดการขยะติดเชื้อ ในหน่วยบริการสาธารณสุข	←————→				368,745	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ		
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ	
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) 7) การป้องกันการใช้สารเคมีทางการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยบริการสาธารณสุข 20 แห่งสำรวจและค้นหาปัญหาแห่งละ 40 ตัวอย่าง - เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีจำนวน 1,500 คน - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับความรู้การจัดบริการอาชีพอนามัยแรงงานในชุมชนจำนวน 25 คน - ตัวอย่างผักสด 100 ตัวอย่าง 	80	22.โครงการส่งเสริมผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างทางการเกษตร ปี2562 - สำรวจและค้นหาปัญหาด้านการใช้สารเคมี และพฤติกรรม การปลูกพืชของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว -อบรมให้ความรู้และคัดกรองสารเคมีในเกษตรกรในอำเภอบ้านแพ้ว และเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว - จัดอบรมฟื้นฟู แนวทางและเกณฑ์การจัดบริการ อาชีพอนามัยแรงงานในชุมชนในหน่วยบริการปฐมภูมิ(คลินิกสุขภาพเกษตรกร) ทั้ง 20 หน่วยบริการ - จัดสรรอุปกรณ์ตรวจสอบสารพิษในเกษตรกร - ประชาสัมพันธ์ Roll up	←————→					344,350	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ		
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ	
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ)	8) การสร้างเสริมสุขภาพด้านกายศาสตร์	- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขต รพ.สต. 5 แห่ง จำนวน 150 คน ได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัย การป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการยศาสตร์ - บุคลากร รพ.บ้านแพ้ว จำนวน 250 คน ได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัย การป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการยศาสตร์	80 80	23.โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้านกายศาสตร์ ปี2562 - จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการยศาสตร์	←————→				250,000	
		9) การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่ม	- น้ำบริโภคหมู่บ้านในอำเภอบ้านแพ้ว ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำ	80	24. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านในอำเภอบ้านแพ้ว ปี2562 - วิเคราะห์ค่าคุณภาพน้ำดื่ม ตามมาตรฐานกรมอนามัย จำนวน 98 ตัวอย่างๆละ 2,600 บาท	←————→				259,800		
		10) เมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ	- พื้นที่ภายนอกอาคารในหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ	100	25.โครงการเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ภายนอกอาคารให้เอื้อต่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามองค์ประกอบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age Friendly Cities) มาตรฐาน WHO, Global Age-Friendly Cities:A Gide 20 หน่วยบริการ						174,000	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) 11) GREEN&CLEAN Hospital	- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) รักษามาตรฐานระดับดีมาก และเป็นต้นแบบได้	100	26.พัฒนา GREEN&CLEAN Hospital ปี 2562 - รณรงค์ลดอัตราค่าไฟฟ้า หรือลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น หรือผลความสำเร็จของการประหยัดพลังงานได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ -รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในห้องส้วม (ขอสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพ - ฝึกระวังคุณภาพน้ำดื่ม -ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย	←————→				15,000	
		12) พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)	- ร้อยละ 100 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพเกณฑ์คุณภาพ - ประเมิน UCCARE ปัญหาสุขภาพของอำเภอจำนวน 2 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ในระดับ 3.0	100 100	แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 27.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เดือนละ 1 ครั้ง - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบพัฒนา คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) (DHS/DHB)(นอกพื้นที่ ต่างจังหวัด)	←————→				178,800	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีความสุขภาวะที่ดี	1.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพเชิงรุกแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมกับ รพสต.และภาคส่วนต่าง ๆ (ต่อ) 13) พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ	- รพ.สต.ได้รับการนิเทศติดตาม กำกับสนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงาน - มีแผนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคครอบคลุมตามปัญหาของพื้นที่ - มีการประชุมคณะกรรมการ คปสอ./กำกับติดตามผลงาน/นำเสนอผลงานตามแผนที่วางไว้ (6ครั้ง/ปี)	100 100 100	พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 28.โครงการพัฒนาบริการปฐมภูมิและติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2562 - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค/ถ่ายทอดแผนฯสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ (นอกพื้นที่ต่างจังหวัด) -นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข รพ.สต. ปีละ2ครั้ง - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นวัตกรรม/สรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขประจำปี (นอกพื้นที่ต่างจังหวัด)	←	→			821,500	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	1.1 ประชาชนในอำเภอบ้านแพ้วมีสุขภาพที่ดี	16) พัฒนาศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ต่อ)	- บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้รับการอบรมและฟื้นฟูความรู้ด้านยา - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการส่งैयाปฏิบัติชีวนะในโรคทางเดินหายใจ ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันน้อยกว่าร้อยละ ๒๐	100 100	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการใช้ยาให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล,ผู้มารับบริการและบุคคลทั่วไป	←	→				

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ		
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ	
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	2.1 ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาโดยไม่ต้องส่งต่อ	2.1.1 เพิ่มศักยภาพคลินิกบริการ และแผน Service plan	- ร้อยละตัวชี้วัดการดำเนินงานคลินิก หมอครอบครัวบรรลุเป้าหมาย	>80	แผนงานพัฒนาศักยภาพบริการสุขภาพตาม Service plan 1.โครงการคลินิกหมอครอบครัว	←				→		
			- ร้อยละของผู้ป่วย DM,HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง	>90	2.พัฒนาศักยภาพระบบบริการ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โดยมุ่งเน้น -ลดอัตราป่วย ตายและภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มโรค NCD 1) โรคมะเร็งลำไส้ 2) โรคเบาหวาน 3) โรคความดันโลหิตสูง 4) โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง	←				→		
			- ร้อยละของผู้ป่วย DM ควบคุมน้ำตาลอยู่ในระดับดี	≥40								
			- ร้อยละของผู้ป่วย HT ควบคุมความดันโลหิตในระดับดี	≥50								
			- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วย NCD ลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	ลดลง								
			- อัตราป่วยด้วย NCD (4 โรคจุดเน้น) ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ลดลง								
- อัตราตายด้วย NCD ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561	ลดลง											
			1) โรคมะเร็งลำไส้ 2) โรคเบาหวาน 3) โรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน Stroke / STIMI									
			- อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อผู้ป่วยที่ส่งตรวจ ลดลง	50	3.การป้องกันควบคุมการติดเชื้อ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง สมเหตุสมผล	←				→		
			- ผ่านตัวชี้วัดมาตรฐานระบบการดูแลทารกแรกเกิด ของเขตบริการสุขภาพที่ 5	>80	4.พัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิด							
			- ผู้ป่วยแบบประคับประคองได้รับการดูแลตามแนวมาตรฐาน	>90	5.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง							
			- ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน	≥18	6.พัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์แผนไทย							

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	2.1 ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขา โดยไม่ต้องส่งต่อ	2.1.1 เพิ่มศักยภาพคลินิกบริการ และแผน Service plan	- ร้อยละของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	>65	7. พัฒนามาตรฐานระบบการดูแลสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช	←————→					
			- ลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	<6.3 ต่อแสนปชก.							
			- อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ลดลงต่อ1000 วันนอน	8. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	←————→					
			- ผู้ป่วยได้รับวินิจฉัยมะเร็งเข้าถึงยาเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์	>80	9.พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมุ่งเน้น - มะเร็งลำไส้	←————→					
			- การ Refer Out	ลดลง							
			- ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR<4 ml/min/1.73 m2/ปี	>5	10.พัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคไต	←————→					
			- ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดต่อเนื่อง	100	11.พัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	←————→					
- ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ One day surgery 20% (กท)		12.เพิ่มศักยภาพระบบ One day surgery	←————→								
- ความสำเร็จในการขยายสาขาและเปิดให้บริการตามแผนที่กำหนด	สำเร็จ	13.โครงการขยายสาขาการให้บริการ	←————→						38,000,000 4,000,000 (งบผูกพัน)		
					- ชั้น 11 สาขาสาทร						
					- ศูนย์แจ้งวัฒนะ						

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	2.1 ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขาโดยไม่ต้องส่งต่อ	2.1.2 พัฒนาศูนย์ MRI และสวนหัวใจ	- ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์สวนหัวใจและเปิดให้บริการตามแผนที่กำหนด - ผู้ป่วย STEM และ NS TEMI ได้รับการสวนหัวใจ (หลังเปิดให้บริการ)	สำเร็จ 100	14.โครงการพัฒนาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์สวนหัวใจ - เปิดให้บริการสวนหัวใจ	←			→	29,000,000 (งบผูกพัน)	
		2.1.3 พัฒนาศักยภาพด้านศัลยกรรมการปลูกถ่ายเปลี่ยนไต	- ความสำเร็จในการผ่าตัดเปลี่ยนไต	1 ราย	15.โครงการผ่าตัดเปลี่ยนไต	←			→		
		2.1.4 พัฒนาศักยภาพระบบการดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือด	- อัตราตายในโรงพยาบาลด้วย STEMI - อัตราตายด้วย Stroke	<10 <7	16.ขยายบริการระบบการดูแลผู้ป่วยสมองขาดเลือด Stroke Unit	←			→		
		2.1.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณสุข	- อัตราตายอุบัติเหตุทางถนน - อัตราการบาดเจ็บทางสมองลดลง - อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยที่มีค่า Ps score ≤ 0.75	ไม่เกิน18 ต่อแสน พช. <1	17. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยและบาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณสุข						
		2.1.6 เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ ภายภาพบำบัด	- ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรค 1) ระบบหัวใจหลอดเลือด สมอง (Cardio & Stroke Vascular System) 2) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) 3) ระบบประสาท (Neurons System) ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ - ความสำเร็จในการขยายบริการกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นในชุมชน	>60 สำเร็จ	18. โครงการพัฒนาศักยภาพงานกายภาพบำบัด - พัฒนาระบบการฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยที่มีปัญหา 1) ระบบหัวใจหลอดเลือด สมอง (Cardio & Stroke Vascular System) 2) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) 3) ระบบประสาท (Neurons System) - ขยายบริการกายภาพบำบัดสู่สาขาในชุมชน	←			→	500,000	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	2.1 ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน โดยแพทย์เฉพาะทางที่ครอบคลุมสาขา โดยไม่ต้องส่งต่อ	2.1.7 เพิ่มศักยภาพระบบการให้บริการ ทันตกรรม	- ลดเวลารอคอยทำฟันปลอมตั้งแต่ลงนัดจนถึงได้พิมพ์ปาก น้อยกว่า 3 เดือน	>80	19. พัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการทันตกรรม	←			→		
	2.2 โรงพยาบาลจักษุก้าวสู่ระดับนานาชาติ	2.2.1 เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลจักษุ	- ความสำเร็จในการก่อสร้างอาคาร รพ.จักษุบ้านแพ้วตามแผน ช่วงเวลาที่กำหนด	สำเร็จ	20.โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว	←			→	170,000,000	
			- จำนวนผู้ป่วยมาใช้บริการด้านจักษุเพิ่มขึ้น	> 5	21.โครงการขยายตลาด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้งภายใน-นอกประเทศ	←			→		
2.3 ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพปลอดภัย และมีความพึงพอใจต่อบริการ	2.3.1พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง	- อัตราการเกิด AE ที่สำคัญ - ความเสี่ยงระดับ E-I ได้รับการทำ RCA - ความสำเร็จในการทำระบบสารสนเทศเปรียบเทียบกับวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล - ความพึงพอใจผู้รับบริการ - ความสำเร็จในการจัดมหกรรมคุณภาพ - จำนวนนวัตกรรมที่ได้เผยแพร่และนำไปใช้	ลดลง 100 สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ เรื่อง		แผนงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA 22. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ตามแนวนโยบาย PSG : SIMPLE 23.เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนามาตรฐานระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 24.พัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบกับวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล 25.โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 26.โครงการมหกรรมคุณภาพ	←			→	10,000 30,000 100,000	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	3.1 บุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอเหมาะสมกับภาระงาน	3.1.1 วางแผนอัตรากำลังและสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนศึกษาในสาขาขาดแคลน	- ความสำเร็จในการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง (พยาบาล 15 ทุน, เภสัชกร 2 ทุน) - ความสำเร็จในการสนับสนุนทุนพยาบาลศาสตร์ปีที่ 4	17 ทุน 10 ทุน	1.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาขาดแคลนแก่นักเรียนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 2.โครงการสนับสนุนทุนพยาบาลศาสตร์ปีที่ 4	←			→	1,105,000 500,000	
		3.1.2 แก้ปัญหาการลาออกในสาขาขาดแคลนหรือสรรหาได้ยากให้คงอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	- อัตราการลาออกในสาขาขาดแคลนและ/หรือสาขาที่สรรหาได้ยาก	<7	3.วางระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานหรือเพิ่มพิเศษตามสภาพปัญหาหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากำลังและสรรหาได้ยาก - วิเคราะห์การลาออกของกลุ่มสาขาขาดแคลนและ/หรือที่สรรหาได้ยาก - วางระบบแนวทางแก้ปัญหา	←			→		
	3.2 บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องทิศทางการพัฒนาองค์กร	3.2.1 สร้างเสริมศักยภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องภารกิจและทิศทางการพัฒนาองค์กร	- ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมตามแผน IDP (โดยได้รับใบเกียรติบัตรเพื่อรับรอง) - ผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรตาม IDP ผ่านเกณฑ์ - บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายได้รับการอบรมพัฒนาระบบบริการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ (Service Mind) 1. กลุ่มเข้าปฏิบัติงานใหม่ 2. กลุ่มบริการด้านหน้า 3. สนับสนุนบริการอื่น ๆ	>80 > 80 100 100 >80	4.โครงการพัฒนาบุคลากร - แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล - แผนพัฒนาสาขาวิชาชีพ - แผนพัฒนาของหน่วยงาน - พัฒนาพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ	←			→	1,500,000	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	3.2 บุคลากรมีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องทิศทางพัฒนาองค์กร	3.2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มนาด้านบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ขององค์กรและการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)	- ร้อยละหัวหน้าได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง - ร้อยละเจ้าหน้าที่อายุงานมากกว่า 10 ปีได้รับการอบรมหลักสูตรบริหารระดับต้น - ร้อยละของผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้รับการพัฒนา	>5 คน >50 >80	7. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 8. โครงการเตรียมความพร้อมเป็นผู้บริหารระดับต้น - เจ้าหน้าที่อายุงาน 15 ปีขึ้นไปหรือหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษมีผลงานเชิงประจักษ์ 9. โครงการพัฒนาศักยภาพที่มนาด้านบริหารโรงพยาบาล - ศึกษาดูงาน - อบรม สัมมนา	←			→	175,000 50,000 2,000,000 500,000	
	3.3 บุคลากรมีความสุข มีความสุข มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความรักความผูกพันองค์กร	3.3 บุคลากรมีความสุข มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีความรักความผูกพันองค์กร	- ผลประเมินบุคลากรมีความรักผูกพันต่อองค์กร - ร้อยละบุคลากรได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ 1. กลุ่มปกติ 2. กลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มป่วย - จำนวนคนดีขององค์กร	>70 >98 20 คน	10. ทบทวน ปรับปรุง - ระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนตามผลงาน เบี้ยขยัน - ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ - ระบบการสื่อสาร การมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 11. โครงการ Happy Banphaeo hospital - มุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 12. สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร 13. โครงการติดตามวัยของคนดี	←			→	100,000 100,000	
	3.4 พัฒนาเครือข่าย อสม. และแกนนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการฉุกเฉินที่รวดเร็ว	3.4.1 พัฒนาระบบ Tele Health อสม. และเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง, ชุมชน	- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบเครือข่าย อสม. และแกนนำ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ Tele Health Conf.	สำเร็จ	14. พัฒนาระบบเครือข่าย อสม. และแกนนำ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ Tele Health Conf.					200,000 (ผูกพัน)	

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
4.บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence)	4.1 เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพด้านบริการและบริหารจัดการในระดับแนวหน้า	4.1.1 นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการ (Smart Hospital)	<ul style="list-style-type: none"> - ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการดูแลตรวจสุขภาพ ในระบบออนไลน์ - ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการทำนัดด้วยตนเอง (Self appointment) - ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจ่ายเงินด้วยตนเอง (Self payment) 	<p>สำเร็จ</p> <p>สำเร็จ</p> <p>สำเร็จ</p>	1. นำอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> - การดูแลตรวจสุขภาพ ในระบบออนไลน์ - พัฒนาระบบการทำนัดด้วยตนเอง (Self appointment) - พัฒนาระบบการจ่ายเงินด้วยตนเอง (Self payment) 	←			→	500,000	
	4.2 โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางด้านการเงิน	4.2.1 สร้างการรับรู้ Branding	- ร้อยละเจ้าหน้าที่รับรู้ Branding	100	2. สร้างการรับรู้ Branding	←			→		
		4.2.2 การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/องค์กร	- สัดส่วนการใช้ทรัพยากรเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา ลดลง	5-10	3. พัฒนาระบบการบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพ <ul style="list-style-type: none"> - การใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน - การจับมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการพัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อลดต้นทุน 	←			→		
		4.2.3 เพิ่มการตลาดเชิงรุก	<ul style="list-style-type: none"> - การเพิ่มขึ้นของตลาดใหม่ - การคงอยู่ของตลาดเก่า 	<p>>10</p> <p>>90</p>	4. เพิ่มศักยภาพในการตลาดเชิงรุก	←			→		
	4.2.4 เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ	- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของลูกค้าที่มีศักยภาพรายใหม่	>10	5. เพิ่มกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ	←			→			

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	KPI	Target/ร้อยละ	แผนงาน/โครงการ	ระยะเวลา				งบประมาณ	
						Q1	Q2	Q3	Q4	รพ.	อื่นๆ
4.บริหารจัดการ เป็นเลิศ (Governance Excellence)	4.3 เป็น โรงพยาบาล คุณธรรม ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริตที่มี ระดับคะแนน ประเมินผ่านเกณฑ์ ITA	4.3.1 ส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนา โรงพยาบาล คุณธรรม	- ผลการประเมินคะแนน ITA	ผ่าน เกณฑ์	6. โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม - ธนาคารความดี - ตลาดคุณธรรม 7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้าน คุณธรรมการทำความดี 8. การประเมินตามเกณฑ์ ITA	←			→		
	4.4 สถานที่ สิ่งแวดล้อมและ ระบบ สาธารณูปโภคได้ มาตรฐาน เพียงพอ ปลอดภัย และเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	4.4.1 ปรับปรุงสถานที่ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการเยียวยา และดูแลสิ่งแวดล้อมให้มี ความปลอดภัย	- ความสำเร็จในการปรับปรุง ตามแผนงาน	สำเร็จ	9. โครงการปรับปรุงระบบสื่อสาร 10. โครงการติดตั้งเสียงตามสายทั้ง โรงพยาบาล 11. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 12. โครงการบริหารจัดการขยะภายใน โรงพยาบาล 13. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 14. โครงการความปลอดภัยจากอัคคีภัย 15. โครงการจัดทำการบริหารเครื่องมือ แพทย์ 16. โครงการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร สถานที่ ให้พร้อม ใช้งานมีพื้นที่ ใช้สอย เพียงพอ 17. โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย 18. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเกษตรพัฒนา ชั้น 2 19. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักห้า 20. ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น					1,740,000 490,000 650,000 1,500,000 5,500,000 100,000 1,000,000 23,670,000 5,000,000 10,000,000 5,000,000 10,760,500	

สรุปการงบประมาณ ตามแผนงานโครงการประเภทเชิงยุทธ์ AGENDA
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2562

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ เชิงยุทธ์ Agenda	งบประมาณ			รวม
		รพ.	งบบุคลากร		
			รพ.	บริจาค	
1.ส่งเสริมสุขภาพเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)	31 โครงการ	23,082,970	-	-	23,082,970
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)	27 โครงการ	38,640,000	33,000,000	170,000,000	241,640,000
3.บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)	14 โครงการ	9,369,000	200,000	-	9,569,000
4.บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence)	20 โครงการ	65,910,500	-	-	65,910,500
รวมทั้งสิ้น	91 โครงการ	137,002,470	33,200,000	170,000,000	340,202,470

